

Mặc dù chịu nhiều tác động, khó khăn nhưng những năm gần đây, Vũ Thư luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Phần đầu giữ vững truyền thống này, huyện Vũ Thư sớm triển khai quyết liệt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Bước vào mùa tuyển quân năm nay, không khí tuyển quân ở huyện Vũ Thư diễn ra sôi nổi, dự báo một năm tuyển quân thắng lợi.

VŨ THƯ SÔI NỔI MÙA TUYỂN QUÂN



Thanh niên Vũ Thư tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, học xong THPT, em Nguyễn Trung Thành, sinh năm 2002, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai sớm phải rời nhà lên Hà Nội tìm kiếm việc làm để phụ giúp mẹ nuôi em nhỏ. Mặc dù vậy, khi nhận được thông báo sự tuyển tại xã và khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện, em Thành đều chủ động bắt xe từ Hà Nội về quê để thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Em Thành cho biết, ai cũng có những dự định, kế hoạch riêng nhưng em nghĩ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng phải được đặt lên hàng đầu. Em sẽ tạm gác lại việc phát triển kinh tế, chăm lo gia đình để tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, em còn nhiều thời gian để thực hiện dự định của cá nhân.

khí thế sôi nổi mùa tuyển quân năm nay. Ông Nguyễn Đức Hội, Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai cho biết: Ngày từ tháng 9, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo sớm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Xã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn vào cuộc tuyển chọn, vận động thanh niên và gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác phức tạp, rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển tại

xã, khám tuyển tại huyện được làm chặt chẽ, nghiêm túc. Hầu hết thanh niên của 5/5 thôn tự giác đến sơ tuyển, khám tuyển. Đến nay, sau khám tuyển tại huyện, xã có 21 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2021. Dự kiến chỉ tiêu giao quân năm 2021 của Minh Khai sẽ từ 12 - 14 thanh niên. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các bước theo quy trình, bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào xảy ra, xã cũng sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân năm 2021.

biết: Cách làm riêng của xã trong công tác tuyển quân là đẩy mạnh tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng gia đình, thanh niên về chế độ chính sách của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ; cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện đối với thanh niên lên đường nhập ngũ. Đây cũng là động lực để nhiều thanh niên và gia đình quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, Duy Nhất thực hiện phương châm xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Điển hình mùa tuyển quân năm 2020, xã đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự nhằm tạo tính răn đe và nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên.

Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Thư cho biết: Xác định nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huyện Vũ Thư tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo sớm, quyết liệt, đồng bộ. Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy ban Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã, Huyện ủy

viên trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển quân ở các địa phương. UBND huyện đã ban hành công văn chỉ đạo các xã, thị trấn về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ban CHQS huyện phối hợp với các ngành, đơn vị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan; thực hiện nghiêm quy trình các bước theo quy định trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền đều xây dựng nghị quyết lãnh đạo, tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động từng gia đình thanh niên.

Tổng nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của huyện Vũ Thư năm 2021 là 3.546 thanh niên, trong đó có 3.192 thanh niên thuộc diện gọi sơ tuyển, 1.400 thanh niên trong diện điều khám nghĩa vụ quân sự. Đến nay, huyện đã hoàn thành công tác sơ tuyển tại xã, khám tuyển tại huyện. Toàn huyện có 962 thanh niên đến khám tuyển tại huyện, trong đó có 346 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2021. Song song với công tác vận động, tổ chức khám bù, khám vết sỏ thanh niên thuộc diện điều khám nhưng chưa thực hiện công tác khám tuyển, huyện Vũ Thư tiếp tục triển khai chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021.

QUYNH LƯU

Quà của Đảng tôi xin tặng đồng bào miền Trung

Sinh năm 1925, thôn Lập Ấp, xã Bình Thanh (Kiến Xương) trong một gia đình có truyền thống cách mạng, khi mới tròn 20 tuổi, Cách mạng Tháng Tám nổ ra, cô thôn nữ Hoàng Thị Dũng đã sớm bộc lộ tư tưởng yêu nước tiến bộ, ghét bọn thực dân, phong kiến, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, tuyên truyền, vận động quần chúng ủng hộ cách mạng.



Lãnh đạo Thành ủy Thái Bình trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Hoàng Thị Dũng.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thị Dũng đã hăng hái hoạt động trong phong trào cách mạng của địa phương. Với những thành tích nổi bật, năm 1950 bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành hạt nhân lãnh đạo của xã, đảm nhận nhiều vị trí công tác như: Xã đội trưởng du kích xã Bình Thanh, xã Minh Tân, Chủ nhiệm HTX, Hội trưởng Hội Phụ nữ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân... Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày càng cam go, ác liệt, chống bà trong đoàn quân chi viện cho chiến trường miền Nam, 15 năm liền từ năm 1961 ông hoạt động bí mật trong lòng địch, không một tin tức, không một dòng địa chỉ, bà Dũng vẫn một lòng kiên trung, tần tảo nuôi mẹ già và 3 con thơ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào của xã ngày càng đi lên. Đất nước thống nhất, bà vẫn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội Phụ nữ phường Quang Trung, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình). Khi về nghỉ chế độ hưu trí, tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn giữ trong mình nhiệt huyết cách mạng, sống nghĩa tình với đồng chí, đồng đội và bà con lối xóm, nhất là những người một thời cùng vào sinh, ra tử. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư; các cuộc vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng bị lũ lụt, quỹ khuyến học...

95 tuổi đời, hơn 40 năm công tác, kinh qua nhiều vị trí khác nhau, từng được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhưng khi được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, bà Hoàng Thị Dũng vẫn không giấu được sự xúc động và niềm tự hào: Để có được vinh dự ngày hôm nay là nhờ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự hỗ trợ của gia đình. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng tôi luôn nỗ lực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; dạy bảo con cháu trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước những mất mát, đau thương mà nhân dân miền Trung gặp phải do bão lũ, và Hoàng Thị Dũng đã dành trọn số tiền gần 13 triệu đồng được thưởng khi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng đợt 7/1/2020, thông qua UBND phường Trần Lãm gửi đến nhân dân vùng lũ miền Trung.

Nghĩa cử cao đẹp của bà Hoàng Thị Dũng thật đáng trân trọng, tiếp thêm động lực lan tỏa yêu thương, sự sẻ chia, đùm bọc, giúp người dân miền Trung sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

MINH NGUYỆT

ĐANG ANH

Với tâm niệm "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", hàng năm, hàng trăm giáo viên của huyện Tiên Hải đã tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN). Qua đó góp phần đưa phong trào HMTN ngày càng phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện.

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TIÊN HẢI Tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện



Cán bộ, giáo viên Trường THCS Đồng Hoàng (Tiên Hải) tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Phạm Thị Hương tham gia HMTN từ khi mới vào làm kế toán tại Trường Mầm non An Ninh. Từ đó đến nay đã 8 năm liên tiếp chị tham gia hoạt động ý nghĩa này. Chị Hương tâm sự: Với tôi, tham gia HMTN là việc làm rất có ý nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Hiến máu không chỉ tốt cho sức khỏe của bản thân vì thay đi lượng máu cũ, sản sinh máu mới mà còn là sự sẻ chia khó khăn và tiếp thêm niềm hy vọng cho người bệnh cần máu. Ngoài việc tích cực tham gia HMTN, chị Hương còn là một tuyên truyền viên giỏi thường xuyên vận động người dân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp... cùng tham gia. Cô giáo Hoàng Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non

An Ninh chia sẻ: Nhờ sự vận động của chị Hương, Trường Mầm non An Ninh xuất hiện ngày càng nhiều

tấm gương HMTN. Gần đây nhất là có giáo viên Vũ Thị Hồng Huệ, Phó Hiệu trưởng nhà trường 2 năm liên tham

gia HMTN. Để phong trào ngày càng phát triển, thời gian tới, Ban Giám hiệu tiếp tục phối hợp với Ban

Chấp hành Công đoàn nhà trường tuyên truyền sâu rộng hơn ý nghĩa của hoạt động HMTN, đồng thời vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đăng ký tham gia HMTN.

Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia HMTN đợt 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Hải và Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải, vừa qua, nhiều cán bộ, giáo viên của Trường THCS Đồng Hoàng đã đăng ký tham gia HMTN. Thấy giáo Nguyễn Xuân Đạm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong những năm qua, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tích cực tuyên truyền nhằm thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia HMTN. Hoạt động này đã khơi dậy lối sống chan hòa, yêu thương, đoàn kết với lý tưởng sống cao đẹp trong mỗi người. Tại buổi HMTN đợt 4 vừa qua, sau khi được tư vấn, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục tham gia HMTN, Trường THCS Đồng Hoàng đã có 4 thầy cô giáo đủ điều kiện hiến máu. Trong số này có những thầy cô đã hiến máu từ 2 lần trở lên, trở thành tuyên truyền viên tích cực của Trường trong việc vận động các thầy cô

giáo, nhân viên tình nguyện tham gia hiến máu.

Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết: Xác định khâu lớn nhất trong công tác vận động HMTN của ngành Giáo dục huyện đó là nhận thức về việc hiến máu còn hạn chế, có tâm lý e ngại, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi hiến máu. Bởi vậy, chúng tôi đã tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện đẩy mạnh tuyên truyền trong các trường học. Việc nêu gương người tốt trong các đợt hiến máu luôn được các nhà trường chú trọng nên số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia HMTN qua các năm ngày càng tăng. Thời gian tới, để phong trào HMTN của ngành Giáo dục huyện đạt được kết quả cao hơn nữa, đặc biệt là giữa lúc dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương những điển hình tiên tiến để lan tỏa phong trào HMTN trong toàn ngành, góp phần cứu chữa cho các bệnh nhân và lan tỏa ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng.

Phòng bệnh zona, viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang

Thời tiết chuyển mùa tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus sinh sôi, phát triển gây ra một số bệnh như: cúm, bệnh về đường hô hấp, viêm da... trong đó có bệnh zona. Nếu không điều trị kịp thời bệnh zona sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Hiện nay, không ít người vẫn hay nhầm lẫn giữa bệnh zona và bệnh viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Do chủ quan, một số người đã tự ý dùng thuốc về điều trị dẫn đến bệnh nặng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Trần Thị Thái Hà, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Zona và kiến ba khoang gây bệnh ngoài da với những biểu hiện khá tương đồng như: đều có mụn nước, nổi hạch... khiến cho nhiều người bị nhầm lẫn, bệnh về đường hô hấp, viêm da... trong đó có bệnh zona. Nếu không điều trị kịp thời bệnh zona sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Hiện nay, không ít người vẫn hay nhầm lẫn giữa bệnh zona và bệnh viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Do chủ quan, một số người đã tự ý dùng thuốc về điều trị dẫn đến bệnh nặng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

nếp gấp và có tính chất đối xứng. Người bị kiến ba khoang đốt thường có các biểu hiện tổn thương như: dát đỏ, vết đỏ, nền hơi cộm theo chiều dài vết tay từ 1 - 5cm, rộng từ 0,3 - 1cm, hình tròn hoặc bầu dục có mụn nước và phỏng rát, dễ lây ra vùng da lành; trong 1 - 2 ngày đầu bệnh nhân sẽ có cảm giác hơi sốt, khó chịu, mệt mỏi, nổi hạch đau ở vùng tương ứng. Còn đối với bệnh zona, biểu hiện là sốt, người mệt mỏi, dát đỏ, mụn nước, bọng nước mọc thành từng chùm, đám căng và có dịch trong sau chuyển thành đục, hóa mủ; vùng da tổn thương thường ở một bên theo đường đi của dây thần kinh.

Thời điểm mùa đông xuân, tỷ lệ bệnh nhân đến khám, điều trị tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chiếm tới 50% tổng số bệnh nhân có bệnh về da liễu. Tháng cao điểm thường là thời điểm dịp gần tết, có những trường hợp 30 tết vẫn phải nhập viện điều trị. Bởi mức độ nguy hiểm của bệnh zona khi bị ở vùng mắt có thể gây giả mạc, giảm thị lực; ở vùng cổ tai có thể liệt dây thần kinh số 7 hoặc ở vùng mặt có thể liệt dây thần kinh số 5. Di chứng để lại của bệnh zona nếu không được điều trị kịp thời có thể đau vài năm đến vài chục năm; đau khi thời tiết thay đổi, tay chân tê bì và mất cảm giác.



Bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cho bệnh nhân bị zona.

Việc điều trị bệnh viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang đơn giản hơn rất nhiều so với bệnh zona. Bệnh nhân viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang chỉ cần bôi thuốc ngoài da và thường khỏi sau 1 tuần nhưng với bệnh nhân zona thường phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, nếu người bệnh điều trị không đúng, tự ý mua thuốc về uống sẽ khiến mức độ bệnh nặng hơn. Do đó, bệnh nhân khi bị zona cần điều trị sớm (khi mọc mụn nước trong 1 - 2 ngày) sẽ hạn chế di chứng sau này bởi đây là thời điểm thuốc kháng virus có tác dụng tốt nhất. Ngoài việc dùng thuốc kháng virus, các bác sĩ sẽ bôi thuốc sát khuẩn điều trị vết thương, giảm đau, bổ sung các loại vitamin và thực hiện điều trị phối hợp như: chiếu laser HeNe để vùng da bị tổn thương sớm được tái tạo; chăm sóc, thủy châm giảm đau...

Đề phòng bệnh viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, zona, bác sĩ Trần Thị Thái Hà khuyến cáo: Khi gặp kiến ba khoang, người dân không được đi trên da, không tiếp xúc trực tiếp mà nên thổi chúng ra xa; nếu đã tiếp xúc phải rửa vùng da tiếp xúc bằng nước sạch, xà phòng; sử dụng các ô lưới ở cửa sổ đồng thời vệ sinh môi trường, tránh quang bụi rậm; thường xuyên giữ khăn mặt, quần áo trước khi dùng... Về phòng bệnh zona cần thực hiện tiêm phòng thủy đậu; khi đã mắc bệnh, tránh làm dập vết tổn thương mụn nước, bọng nước gây lây lan cho người khác; rửa tay thường xuyên và không tiếp xúc với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ. Nếu có dấu hiệu của bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được khám, điều trị kịp thời, không nên tự ý mua thuốc bôi khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ nhằm tránh những biến chứng về sau.

HOANG LANH